
มติย่อการประชุม 

     การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ 

วันอาทติย์ ที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาคารเวฟเพลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

------------------------------- 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ   นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ดร.พรชัย   นุชสุวรรณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. ดร.สมนกึ   พิมลเสถียร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. ศ.(เกียรตคิุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. นายวีระ   โรจน์พจนรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. รศ.ดร.เทพ   พงษ์พานชิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗. นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. รศ.ดร.ชวนี   ทองโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙.  นายอนุชาติ   คงมาลัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐.ศ.ดร.ปริญญา  จนิดาประเสริฐ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๑.ศ.ดร.สนิท   อักษรแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๒.นายนคร   ศลิปอาชา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๓.นายอภิศักดิ์  ตันตวิรวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๔.นายอานุภาพ  จามิกรณ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๕.ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๖.ดร.บุหรัน   พันธุ์สวรรค์   ประธานสภาพนักงาน 

๑๗.ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

๑๘.ผศ.ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

๑๙.ดร.ส าราญ   ทองแพง   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๐.รศ.ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๑.ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 



๒ 

 

 
 

๒๒.รศ.ดร.ชาลี   ทองเรอืง   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดราชการอื่น) 

๑. นายสมชาย   เบญจรงคกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ศ.(เกียรตคิุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พานชิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. นางรัชดา   ภญิโญ  รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน 

๓. นายอาทิตย์   การดื่ม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๔. นายอัครพล   ดวงพัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  ประธานมอบให้ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  สรุปได้

ดังนี้ 

๑. จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  ประมาณ  ๖,๓๗๐ คน ไม่รวม

นิสิตที่พ้นสภาพปี ๑ แล้วขอเข้าเรียนใหม่ พบว่าในปีนี้คาดว่านิสิตที่เข้าช้ันปีที่ ๑ มี

จ านวนเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้และมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสาขาแพทย์แผนจีน

เป็นที่นิยมของนักเรียนที่มาสมัครเป็นอย่างมาก  
 

๒. การก่อสร้างอาคารเรยีน ๓,๖๐๐ ที่นั่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

ดังนัน้ อาคารสถานที่เรยีนจะมีความพร้อมมากที่สุดในปี ๒๕๕๙ 
 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข จากความร่วมมือของ

คณะแพทยศาสตร์ในด้านการผลิตบัณฑิตกับโรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

๔. มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกความร่วมมือกับบริษัท  แอดวานซ์  แมนเนจเม้นท์  เอ็ดดูเคช่ัน 

เซ็นเตอร์ จ ากัด และได้เช่าอาคารเวฟเพลส  ช้ัน ๘ โดยตรงกับเจ้าของอาคาร  ขณะนี้

มหาวิทยาลัยได้เข้ามาบริหารจัดการวิทยาลัยการจัดการภายใต้คณะกรรมการ

อ านวยการวิทยาลัย ซึ่งมี ดร.พรชัย นุชสุวรรณ เป็นประธานกรรมการ    แผนการด าเนินการ



๓ 

 

 
 

ในช่วงต่อไปจะมุ่งเน้นการจัดประชุมสัมมนาร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ซึ่งจะท าการปรับ

โปรแกรมให้ทันสมัย  อาจจะต้องเน้นเรื่องการเทียบโอนด้วย ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ทาบทาม 

ดร.เสรี วงษ์มณฑา มาท าการ Review Program ไม่ให้ซ้ าซ้อนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ส่วน

ทางด้านการเงินมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในระยะเริ่มแรกนี้จะสนับสนุนวิทยาลัยฯ 

ร้อยละ ๕๐ ต่อไปเมื่อวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะลดการสนับสนุนลงตามล าดับ  การ

ประมาณการในเบื้องต้นวิทยาลัยฯ จะต้องท ารายได้ปีละ ๔๕-๕๐ ล้าน จึงจะสามารถ

เลี้ยงตัวเองได้  ขณะนี้วิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนจ านวน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ 

หลักสูตรปริญญาโท  คือ   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  หลักสูตรปริญญาเอก คือ สาขาวิชา

การจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มีนิสิตจ านวนทั้งสิ้น ๙๒ คน  

ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการรับสมัคร ซึ่งขณะนี้มีผู้มาสมัครแล้วจ านวน 

๓๕ คน 
 

๕. ขอเชิญชวนการบริจาคเงินเพื่อติดป้ายชื่อห้องพักผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดวงเงินไว้จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อห้อง 

สามารถผ่อนจ่ายได้ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทเป็นระยะเวลา ๓ ปี  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะ

ออกใบเสร็จรับเงินเป็น “บริจาคเป็นทุนการศึกษา” เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถน าไป

ลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า  โดยผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคสามารถแจ้งความจ านงได้ที่

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๖. อธิการบดีพร้อมคณะได้เดินทางไปดูพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก (พระราชบิดา) และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) 

ที่โรงพยาบาลพระนางเจา้สิรกิิตติ์ เพื่อจะด าเนนิการหล่อพระบรมรูปมาประดิษฐานหน้า

ตึกศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะใช้งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

โดยจะเชิญอาจารย์เสวต เทศธรรม ไปดูสถานที่จริงเพื่อค านวณขนาดของพระรูปให้

เหมาะสมกับสถานที่ก่อสร้างต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ด าเนินการ

เรยีบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 



๔ 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒  เรื่องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง

การรับรองคุณวุฒขิองผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษาของรัฐรวมถึงหลักสูตร 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓   เรื่องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 

เรื่อง การรับรองคุณวุฒเิพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ คุณวุฒิ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔  เรื่องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบการอนุมัติหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ หลักสูตร 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕  เรื่องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน 

ก.ค.ศ. เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒิ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖  เรื่องรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗   เรื่องประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 



๕ 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่   ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีมติให้

การรับรองโดยไม่มกีารแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
 

- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  เรื่องขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตดิังนี้ 
 

๑. อนุมัตใิห้ตัง้งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม  จ านวน  ๑๒  

หน่วยงาน  รวมเป็นเงิน ๑๑,๓๖๙,๙๑๔  บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่น

เก้าพันเก้าร้อยสิบสีบ่าทถ้วน) จ าแนกได้ดังนี้ 

๑.๑   คณะเภสัชศาสตร์    จ านวนเงิน   ๕๔๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  จ านวนเงิน   ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

๑.๓   คณะวิทยาศาสตร์    จ านวนเงิน   ๘๕๐,๐๐๐  บาท 

๑.๔   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์จ านวนเงนิ   ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๑.๕   คณะนิตศิาสตร์    จ านวนเงิน    ๑,๖๕๐,๕๐๐  บาท 

๑.๖   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวนเงิน      ๖๕๐,๐๐๐  บาท 

๑.๗   คณะพยาบาลศาสตร์    จ านวนเงิน ๓๐๘,๙๖๐  บาท 

๑.๘   วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จ านวนเงิน     ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๙   คณะสหเวชศาสตร์    จ านวนเงิน   ๒๐๐,๑๐๐  บาท 

๑.๑๐ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   จ านวนเงิน ๓๗๐,๓๕๔ บาท 

๑.๑๑ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา  จ านวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐  บาท 

๑.๑๒ คณะแพทยศาสตร์    จ านวนเงิน    ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 

  ๒.  การขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งต่อไปขอให้จัดท าข้อมูลงบประมาณในปีที่  

ผ่านมาเปรียบเทยีบกับงบประมาณที่ต้องการใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

ด้วย       
 

๓.  มอบใหก้องแผนงานด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



๖ 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒  เรื่องขออนุมัติตั้งงบประมาณผูกพันเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารประจ ากลุ่ม

อาคารคณะวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมตดิังนี้ 
 

๑. อนุมัตใิหต้ั้งงบประมาณผูกพันเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารประจ ากลุ่มอาคารคณะวิชา

ทางดา้นสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

๑.๑  ขอใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘    จ านวน    ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๑.๒  ขอตั้งงบประมาณผูกพันปี ๒๕๕๙  จ านวน   ๑๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 

  ๒.  มอบใหก้องแผนงานด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลกัสูตรและเปลีย่นชื่อหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
 

๑. อนุมัตใิห้เลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จากเดิม ภาคการศึกษา ๑/

๒๕๕๙ เป็น ภาคการศกึษา ๒/๒๕๕๘ 
 

๒. อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จากเดิม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     

พหุสาขาวิชา เป็น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ 
 

๓. มอบใหก้องแผนงานด าเนนิงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔  เรื่องขออนุมัติใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เป็นระบบ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
 

๑. อนุมัตใิห้ใชร้ะบบการประกันคุณภาพ CUPT QA ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแตป่ีการศกึษา ๒๕๕๗  
 

๒. อนุมัติให้ใช้ตัวบ่งชี้เลือกจ านวน ๘ ตัวบ่งชี้ เช่น ระยะเวลาของการได้งานท า  ความพึงพอใจ

ของอาจารย์และบุคลากร  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า  จ านวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า  Student mobility  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน  และ Green University 
 



๗ 

 

 
 

๓. มอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงคู่มือการประกัน

คุณภาพการศกึษา CUPT QA ใหส้อดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยพะเยาในการปฏิบัติงาน

ต่อไป 
 

๔. มอบใหม้หาวิทยาลัยพะเยาแจ้งให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามขั้นตอนต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕  เรื่องขออนุมัติหลักการในการปรับประเด็นการประเมินผู้บรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
 

๑. อนุมัติเป็นหลักการให้มีการปรับประเด็นการประเมินผู้บริหารให้สอดคล้องกับเกณฑ์

การประเมนิของ CUPT QA ที่ก าหนด 
 

๒. มอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับประเด็นการประเมิน

ผู้บริหารโดยเฉพาะการประเมินอธิการบดีและคณบดีให้สอดคล้องกับประเด็นในระบบ

การประกันคุณภาพการศกึษา CUPT QA 
 

๓. การประเมนิผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ใช้เกณฑ์เดิมไปก่อน 

ส าหรับเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์การประเมินของ CUPT QA ให้เริ่มใช้ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖  เรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างข้อบังคับ และระเบียบ มูลนิธิศูนย์

การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

๑. ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งองค์กรสนับสนุนการบริหารศูนย์

การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
 

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งองค์กรสนับสนุนการ

บริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

   ๒.๑  ดร.พรชัย  นุชสุวรรณ    ประธานกรรมการ 

   ๒.๒  ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ ดร.สุมนต ์ สกลไชย กรรมการ   

   ๒.๓  นายนคร  ศิลปอาชา    กรรมการ  

   ๒.๔  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชริ  คชการ  กรรมการ 

   ๒.๕  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี กรรมการ 

   ๒.๖  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล  จันทร์ดียิ่ง  กรรมการ 

   ๒.๗  นายแพทย์วีระชัย  จ าเริญดารารัศมี   กรรมการ  



๘ 

 

 
 

   ๒.๘  ดร.ส าราญ  ทองแพง    กรรมการและเลขานุการ 

   ๒.๙  นางรัชดา  ภิญโญ     ผูช่้วยเลขานุการ 

   ๒.๑๐นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์    ผูช่้วยเลขานุการ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗  เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมตดิังนี้ 
 

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งดร.ศิริพร แพรศรี เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ – วันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๘  
 

๒. ให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๘๙/๒๕๕๘ ฉบับสั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘   เรื่องแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้  
 

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรอืง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็น

ผูร้ักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาอีก

ต าแหน่งหนึ่ง โดยใหม้ีผลตัง้แตว่ันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
 

 

๒. ให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๘๒๓/๒๕๕๘ ฉบับสั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 
 



๙ 

 

 
 

                     ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

หอ้งประชุม L ๘๐๗ ช้ัน ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น

ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

.......................................... 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค)์ 

ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

............................................... 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                                     

 

       ............................................... 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

       ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

       ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 


